

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๓.๒/ว๑๑๖๗๐



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม ๑๐๓๐๐

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้น จังหวัดระยอง, แพร์, เพชรบุรี, สระบุรี, สุโขทัย, ตรัง, นราธิวาสและสงขลา

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓.๓/ว ๑๘๐๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓.๒/ว ๑๘๔๓ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะลิทเทิร์น รีสอร์ท วงศ์สว่าง ๑๙ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสำรวจความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรม และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวข้างต้นฯ รวม ๒๕๐ ราย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้ที่ www.dla.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการ” ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะรับผิดชอบค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในวันฝึกอบรม สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้เบิกจากต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบานชื่น วิจิตรกานต์วงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองคลัง

กลุ่มงานการเงิน

โทร: ๐.- ๒๒๔๑ - ๙๐๐๐ ต่อ ๑๑๒๕

ตารางกำหนดการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างฯ

วัน	เวลา	๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.	๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.	
วันแรก (๓๐ ก.ย. ๖๐)	ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	บรรยายหัวข้อ "แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยผู้แทนกรมบัญชีกลาง		พักรับประทานอาหารกลางวัน	บรรยายหัวข้อ "แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยผู้แทนกรมบัญชีกลาง (ต่อ)	
วันที่สอง (๑ ต.ค. ๖๐)	๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.		การฝึกปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement System : e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยผู้แทนกรมบัญชีกลางและ สก.		๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.	การฝึกปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement System : e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยผู้แทนกรมบัญชีกลางและ สก. (ต่อ)
	๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.		การฝึกปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement System : e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยผู้แทนกรมบัญชีกลางและ สก. (ต่อ)			
วันที่สาม (๒ ต.ค. ๖๐)		๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.				

- หมายเหตุ :
- ๑.ตารางกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 - ๒.พักรับประทานอาหารว่าง แยกเป็น ๒ ช่วง ประกอบด้วย ช่วงเช้าระหว่างเวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และช่วงบ่ายระหว่างเวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.
 - ๓.พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
 - ๔.รับประทานอาหารเย็น ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560

ณ โรงแรมเดอะลิฟท์ รีสอร์ท วงศ์สว่าง 19 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
1	นางปราณี หมวดทรัพย์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.กระบี่
2	นางรวิวรรณ หนูทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.กระบี่
3	นางสาวกาญจนา ณะนุ้ย	พนักงานวิเคราะห์ฯ	สจจ.กระบี่
4	นางนศมน กุลพานิช	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.กาญจนบุรี
5	นางศลิษา สระศรีเมือง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.กาญจนบุรี
6	นางวนิดา ไชยภู	ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ	สจจ.กาฬสินธุ์
7	นางสาวจิตติมา ศิริชัย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สจจ.กาฬสินธุ์
8	นางปรียะนุช ภูพันธ์หงษ์	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน	สจจ.กาฬสินธุ์
9	นางสาวศิริมาศ ผาหมาด	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.กาฬสินธุ์
10	นางพรรณี ศิริไพศาล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.กำแพงเพชร
11	นางสาวรุ่งทิwa โฉมโชค	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.กำแพงเพชร
12	นางสาวชนาภัทร วงศ์คำ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.กำแพงเพชร
13	นายชูเดช เป็สุริยะ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.ขอนแก่น
14	นางสาวเกียรติสุดา สีผาย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ	สจจ.ขอนแก่น
15	นายอนุชา สบายครบุรี	นิติกรชำนาญการ	สจจ.ขอนแก่น
16	นางสาวรัฐวรินทร์ วงศ์อิน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ	สจจ.จันทบุรี
17	นายไพศาล ขจรเวชกุล	นิติกรปฏิบัติการ	สจจ.จันทบุรี
18	นางศิริวรรณ เครือวัลย์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.ฉะเชิงเทรา
19	นางสาวกัญญา สว่างแจ้ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สจจ.ฉะเชิงเทรา
20	นางสาวรุ่งนภา สิงหะกุลพิทักษ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สจจ.ฉะเชิงเทรา
21	นางสมพิศ เพชรเอียด	นักวิชาการเงินและบัญชี	สจจ.ชลบุรี
22	นางสาวนิตยา วอดทอง	นักวิชาการเงินและบัญชี	สจจ.ชลบุรี
23	นางสาวอรรวรรณ ไชยศึก	นักวิชาการเงินและบัญชี	สจจ.ชลบุรี
24	นางวรรณมา จิตต์ยม	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.ชัยนาท
25	นางสาวนันทิตา สุนประหัต	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.ชัยนาท
26	นางสาวศิริรัตน์ รินคำ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.ชัยนาท
27	นางนารถดี วัฒนสุข	ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ	สจจ.ชัยภูมิ
28	นางสาวจุฑารัตน์ คลังเกษม	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.ชัยภูมิ
29	นางสาวปฐมภรณ์ ประสมทรัพย์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.ชัยภูมิ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
30	นางสาวรัตนา ลือชัย	นักวิชาการเงินและบัญชี (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)	สจจ.ชุมพร
31	นางพศุณี ยังโอมร	นักวิชาการเงินและบัญชี	สจจ.ชุมพร
32	นางสาวอัญญารัตน์ จันทร์ฉาย	นักวิชาการเงินและบัญชี (เจ้าหน้าที่)	สจจ.ชุมพร
33	นางสาวนภัทร พุทธจิรกุล	นักวิชาการเงินและบัญชี	สจจ.ชุมพร
34	นายวิรัตน์ บุญคำมูล	นิติกรชำนาญการพิเศษ	สจจ.เชียงราย
35	นางอัมพร กรมวังก้อน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.เชียงราย
36	นางสาวสาวิตรี อุปันนากาศ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.เชียงราย
37	นางสาววันวิสา วงศ์ชัย	นิติกรชำนาญการ	สจจ.เชียงราย
38	นางสาวณัฐรดา นวลละออง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.เชียงใหม่
39	นางอัญชุลี ปินตานุกุล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สจจ.เชียงใหม่
40	นางเปมิกา ธรรมสอน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สจจ.เชียงใหม่
41	นางสาวชัชชญา เปรมปรีดี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.ตราด
42	นางสาวปิยะดา บรรจงเกลี้ยง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.ตราด
43	นางสาวอัญณิการ์ ศิวิมลพาณิชย์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สจจ.ตราด
44	นางศรีทอง สวยโรจน์	หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ	สจจ.ตาก
45	นางเจียมจิต นาดกร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.ตาก
46	นางสาววิภาพร อินแก้ววงศ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.ตาก
47	นางศาดพร ศรีกันชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.ตาก
48	นายพิชิต พรหมปัญญา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สจจ.ตาก
49	นางทิพอุไร ประสิทธิ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.นครนายก
50	นางเบญจลักษณ์ จันทร์กระจ่าง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.นครนายก
51	นางพรพิมล จงใจเทศ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.นครนายก
52	นางสาวกัญญา อติตโต	นิติกรชำนาญการพิเศษ	สจจ.นครปฐม
53	นางสาววิลาวัลย์ จตุพนาพร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	สจจ.นครปฐม
54	นางสาวณัฐริรา ด่านกระโทก	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.นครปฐม
55	นางสาวนุชรินทร์ สีนวล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.นครพนม
56	นางสาวยุพาพรรณ สุวรรณวิชิต	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.นครพนม
57	นางอรทวิ วงศ์กาฬสินธุ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.นครพนม
58	นางพุทธพร พลอยผักแว่น	ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ	สจจ.นครราชสีมา
59	นายวินัย วิชัยวงศ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและการพัฒนาท้องถิ่น	สจจ.นครราชสีมา
60	นางวิไลวรรณ สาทิลาศ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ	สจจ.นครราชสีมา
61	นางประไพพร นาคีเพด	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.นครสุรินทร์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
62	นางพรทิพย์ อารีพงษ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สจจ.นครศรีธรรมราช
63	นางสายรุ้ง มาริโม	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.นครสวรรค์
64	นางวรรณภา วรรณเลิศ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.นครสวรรค์
65	นางสาวปวีณา เจริญ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.นครสวรรค์
66	นางจันทร์เพ็ญ เปรมปรุงวิทย์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.นนทบุรี
67	นางสาวรัตนา ไชยเสน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.นนทบุรี
68	นางวรรณภรณ์ คำมีอ่อน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สจจ.นนทบุรี
69	นายเจตณรงค์ อินกัน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ	สจจ.น่าน
70	นายประพฤติ อานุกาเวนะวัฒน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ	สจจ.น่าน
71	นางสาวสุรางค์ ผิวนวล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ	สจจ.น่าน
72	นางสาวลัดดาวัลย์ สุระมูล	หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ	สจจ.บึงกาฬ
73	นางสาวบัวบูชา ชำนิงาน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.บึงกาฬ
74	นางสาวสุริชญา แก้วคำใส	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สจจ.บึงกาฬ
75	นางสาวอาริตา คุณทะนัง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สจจ.บึงกาฬ
76	นางอัญชุลี ผาสุขเลิศ	นักวิชาการเงินและบัญชี	สจจ.บุรีรัมย์
77	นางสาวปิตินซ์ โพธิ์กลาง	นักวิชาการเงินและบัญชี	สจจ.บุรีรัมย์
78	นางกฤษณา สุขจิตต์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	สจจ.บุรีรัมย์
79	นางเฉลารัตน์ ชัยเกลี้ยง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.ปทุมธานี
80	นางสาวพัชรภรณ์ พงษ์อารี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.ปทุมธานี
81	นางสาวพัชรินทร์ ศรีระวรรณ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สจจ.ปทุมธานี
82	นางสาวกฤษณีย์ รอดเพชร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.ประจวบคีรีขันธ์
83	นางอุษารัตน์ จงดี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.ประจวบคีรีขันธ์
84	นางสาวศรีสุดา นาคราช	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.ประจวบคีรีขันธ์
85	นางมลฤดี คำป้อ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สจจ.ประจวบคีรีขันธ์
86	นางโสภี แพรสุรินทร์	หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ	สจจ.ปราจีนบุรี
87	นางสาวศรินทร์ทิพย์ สุทธิพนธ์	หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและการพัฒนาท้องถิ่น	สจจ.ปราจีนบุรี
88	นางสาวสุนทรี ฉิ่งเม่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.ปราจีนบุรี
89	นางเกษร ทนงาน	หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ	สจจ.ปัตตานี
90	นางสาวชื่นใจ ทองด้วง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.ปัตตานี
91	นางสุภักดิ์ ดอเสาะ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สจจ.ปัตตานี
92	นางอภิญญา ขำดี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ	สจจ.อยุธยา
93	นางสาวอรพรรณ อินทรแหยม	นักวิชาการเงินและบัญชี	สจจ.อยุธยา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
94	นางวิลาวัลย์ นิลดีหา	เจ้าพนักงานการประมงและประมง	สจจ.อยุธยา
95	นางสาวสุภาณี เพ็งสุกุล	นักวิชาการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.พังงา
96	นางสาวอรุณมัย อึ้งเย็น	เจ้าพนักงานการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.พังงา
97	นางศุภมาสกุล หนองจืด	นักวิชาการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.พังงา
98	นางสาวจันทวรรณ ภูคทอง	เจ้าพนักงานการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.พังงา
99	นางสาวฉวีวรรณ คุงเคว	นักวิชาการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.พัทลุง
100	นางจรรยาพร เขียวทัก	นักวิชาการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.พัทลุง
101	นายสมนึก ไชยเจริญ	เจ้าพนักงานการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.พัทลุง
102	นางสาวอินทรา เจริญสุข	ห้องปฏิบัติการ	สจจ.พัทลุง
103	นางถวิล คุ้มมาตย์	หัวหน้ากลุ่มงานการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.พัทลุง
104	นางสาวกาญจนา บุญธรรมรัตน์	นักวิชาการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.พัทลุง
105	นางสาวอภิญญา ศรีคง	นักวิชาการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.พัทลุง
106	นางสาววีระกัญญา พิมพ์ลา	นักวิชาการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.พัทลุง
107	นายบุญฤทธิ์ บุญเลิศล้ำ	นักวิชาการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.พัทลุง
108	นางกุลธิดา ขาวลือทอง	เจ้าพนักงานการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.พัทลุง
109	นางเบญจมาศ ธรรมวิเศษ	เจ้าพนักงานการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.พัทลุง
110	นางประจักษ์วรรณ กาญจนรัตน์	นักวิชาการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.เพชรบุรี
111	นางสาวณิชา ตรีรัตน์	นักวิชาการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.เพชรบุรี
112	นางสาวอรรณา ศรีอุไร	เจ้าพนักงานการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.เพชรบุรี
113	นางศุภมาสกุล คุ้ม	หัวหน้ากลุ่มงานการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.พะเยา
114	นางสาวพิมพ์วิภา ไทยใจอ่อน	นักวิชาการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.พะเยา
115	นายปวีร์ อิ่มอ้าย	นักส่งเสริมการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.พะเยา
116	นางวรรณดี คุ้มกล้า	นักวิชาการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.ภูเก็ต
117	นายบุญฤทธิ์ ทาพรชัย	นักวิชาการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.ภูเก็ต
118	นางธนพร วงศ์สุภา	นักวิชาการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.ภูเก็ต
119	นางมณีนุช ไรพิน	นักวิชาการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.มหาสารคาม
120	นางสาววราภรณ์ คุ้มทอง	นักวิชาการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.มหาสารคาม
121	นางนันทิชา เตชะน้อย	นักวิชาการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.มหาสารคาม
122	นางทศพร คุ้มบุญ	นักวิชาการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.มหาสารคาม
123	นางสาวกอบกุล คุ้มทอง	เจ้าพนักงานการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.มหาสารคาม
124	นางอรุณรัตน์ อัจฉริยะ	เจ้าพนักงานการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.มหาสารคาม
125	นางวาสนา ทองชาติ	หัวหน้ากลุ่มงานการประมงและประมงชายฝั่ง	สจจ.แม่ฮ่องสอน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
126	นางลักษณคณิง ทองล้ำ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.แม่ฮ่องสอน
127	นางสาววารภรณ์ สุนันตะ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.แม่ฮ่องสอน
128	นางวัชรีย์ ชูเลิศ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.ยะลา
129	นางสาวดวงกมล ชัยสวัสดิ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.ยะลา
130	นางยุพา วิเศษโกสิน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.ยะลา
131	นางสาวพิมพ์ชนก ธรรมยโกศิษฐ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.ยโสธร
132	นางสาวลัดดาวัลย์ จำปาสา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.ยโสธร
133	นางสาวบุษยานุช ผอมกลัด	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.ยโสธร
134	นางนิตยา บุตรพรม	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.ร้อยเอ็ด
135	นางกิตติยา สุวรรณศรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ	สจจ.ร้อยเอ็ด
136	นางจันทร์เพ็ญ ไชยจันทร์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ	สจจ.ร้อยเอ็ด
137	นางสาวทัศนีย์ สอนองผัน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สจจ.ร้อยเอ็ด
138	นางสาวชุดิณณทัณฑ์ รियाพันธ์	หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ	สจจ.ระนอง
139	นางสาวฐิตาภรณ์ ศรีเทพ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.ระนอง
140	นางสาวอารยา สันทิม	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.ระนอง
141	นางสาววรรณมา เขียวขำ	หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ	สจจ.ราชบุรี
142	นางสาวฉล่องรัตน์ แจ้พะเนียด	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สจจ.ราชบุรี
143	นางดวงจันทร์ อาทยะกุล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สจจ.ราชบุรี
144	นายอัษฎุเลาะ ทะยือสมัน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สจจ.ราชบุรี
145	นายอริศ ปิยะธนาพิพัฒน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สจจ.ราชบุรี
146	นางสาวกัญญาพัชร จันทร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.ลพบุรี
147	นางกรองทอง สุวรรณ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สจจ.ลพบุรี
148	นางสาวเบญจวรรณ วงศ์ลือโลก	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.ลำปาง
149	นางนิยาพร เมืองสุพรรณ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.ลำปาง
150	นางสาวกัญญา ยะชะระ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.ลำปาง
151	นางสาวกาญจนา วงศ์ชมภู	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.ลำปาง
152	นางทิพาพร ประทุมโชน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สจจ.ลำปาง
153	นายอนุศักดิ์ เตชะสืบ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.ลำพูน
154	นางสาวกิ่งแก้ว กาวารี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.ลำพูน
155	นางสาวญาณินท์ ธรรมมียะ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ	สจจ.เลย
156	นางสาวชนุตรา รุณวาทย์	นิติกรปฏิบัติการ	สจจ.เลย
157	นางสาวกิริติ สุทธิ	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน	สจจ.เลย

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
158	นางสาวปิยวรรณ ธรรมานวงศ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.เลย
159	นางพัชรมนต์ ศรีคำ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.ศรีสะเกษ
160	นางสาวณัฐจิรา พรหมสุวรรณ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.ศรีสะเกษ
161	นายอมรฤทธิ์ เนินผา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สจจ.ศรีสะเกษ
162	นางสาวอรจิรา ยงดี	หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ	สจจ.สกลนคร
163	นางสาววันเพ็ญ พรหมเสนา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.สกลนคร
164	นางสาววิไลวรรณ บุญราช	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.สกลนคร
165	นางมยุรี บุ่งวิเศษ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สจจ.สกลนคร
166	นายอดิศักดิ์ การุญ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.สกลนคร
167	นายสุชาติ สุขดี	ท้องถิ่นจังหวัดสตูล	สจจ.สตูล
168	นางสาวสมพร สำราญ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.สตูล
169	นางสาวพิรญา สุขธร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สจจ.สตูล
170	นางอัญนริศศา เกตุน้อย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ	สจจ.สตูล
171	นางศิริลักษณ์ เกิดแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.สมุทรปราการ
172	นางสาวจี ศรีลาพัฒน์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.สมุทรปราการ
173	นายพูนไทย ณ พัทลุง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สจจ.สมุทรปราการ
174	นางวรรณภาพร คำกลัด	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.สมุทรสงคราม
175	นางสาวชุตินา เชื้อพันธ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.สมุทรสงคราม
176	นางสาวกนกวรรณ อยู่ทน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	สจจ.สมุทรสงคราม
177	นายวิโรจน์ ตระการฤทธา	หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ	สจจ.สมุทรสาคร
178	นางภคมน รักเสรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.สมุทรสาคร
179	นายสันติ เสือขำ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.สมุทรสาคร
180	นางสาวนพวรรณ พูลสุมล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สจจ.สมุทรสาคร
181	นางโสภา พันธุ์ยิ่งยก	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สจจ.สมุทรสาคร
182	นางบงกช สุทธิธรรม	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.สระแก้ว
183	นางสาวทิพวรรณ ขุนบุญจันทร์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.สระแก้ว
184	นางสาวนิตยอนงค์ พันเกียรติ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สจจ.สระแก้ว
185	นายพลภัทร บุญสง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.สระแก้ว
186	นางศิริวรรณ ไม้เลี้ยง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.สิงห์บุรี
187	นางปิยานันท์ สนธิ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.สิงห์บุรี
188	นางนิภาพร รัตนวราหะ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สจจ.สิงห์บุรี
189	นายชัยชนะ บุญทอง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สจจ.สิงห์บุรี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
190	นายพรเทพ สุมานิตย์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สจจ.สุพรรณบุรี
191	นางจิราพร รัตมี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สจจ.สุพรรณบุรี
192	นางสาวชิตชนก ชูศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.สุพรรณบุรี
193	นางสาวสุจารินี สอนองพระคุณ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.สุพรรณบุรี
194	นางสาววันทนา ยุบลชู	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.สุพรรณบุรี
195	นางนันทิมา จีบประดับศรี	หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ	สจจ.สุราษฎร์ธานี
196	นางสาวดวงพร ทองรักษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.สุราษฎร์ธานี
197	นางคณิตา สีไหม	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.สุราษฎร์ธานี
198	นางสาวรุ่งตะวัน นันทะยานนท์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.สุราษฎร์ธานี
199	นายศรัณย์ รัชพล	นิติกรชำนาญการ	สจจ.สุราษฎร์ธานี
200	นางยุพวรรณ พรอมตระกูล	ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ	สจจ.สุรินทร์
201	นางสาวภาวดี บุญปลอด	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.สุรินทร์
202	นางบุญธรรม อุ่นชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.สุรินทร์
203	นางสุกัญญา รัตนเรืองจิตร	หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ	สจจ.หนองคาย
204	นายภาณุสรณ์ คำมูลตรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.หนองคาย
205	นางสาวอินทรหลา แสนโคตร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สจจ.หนองคาย
206	นางสาวกัญญาณี บุตรอุดม	หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ	สจจ.หนองบัวลำภู
207	นางสาวณัฐญา เล่ห์กล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.หนองบัวลำภู
208	นางพัชรภรณ์ คุณพันธ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.หนองบัวลำภู
209	นางจรรวรรณ มั่นใจ	หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ	สจจ.อ่างทอง
210	นายธนากร เทพวงษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.อ่างทอง
211	นางวรรณพร วรชรวงศ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สจจ.อ่างทอง
212	นางสาวมยุรี เวียงวิเศษ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.อุตรธานี
213	นางสารภี แข็งธัญกรณ์	หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ	สจจ.อุทัยธานี
214	นางสาวจันทร์เพ็ญ อ่อนสิงห์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.อุทัยธานี
215	นางสาวสุธรา บุญธรรม	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.อุทัยธานี
216	นางจำลอง ต๊ะกาบโพธิ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	สจจ.อุตรดิตถ์
217	นางจันทนา อยู่อ้อม	นักวิชาการเงินและบัญชี	สจจ.อุตรดิตถ์
218	นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง	นักวิชาการเงินและบัญชี	สจจ.อุตรดิตถ์
219	นางสาวอัมพิกา ดุลนิมิตร	นักวิชาการเงินและบัญชี	สจจ.อุตรดิตถ์
220	นายอาณัติ จินะ	นิติกร	สจจ.อุตรดิตถ์
221	นางสาวธันยพร สำธูภาค	ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ	สจจ.อุบลราชธานี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
222	นางปิยะพร ศรีวิไล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.อุบลราชธานี
223	นางพัชนี สุขเกษม	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.อุบลราชธานี
224	นางฉวีธัญญา มังคละกุล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (เจ้าหน้าที่พัสดุ)	สจจ.อุบลราชธานี
225	นางดวงใจ นพรัตน์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.อุบลราชธานี
226	นางสาวฉวีธัญญา ธรรมนิษานนท์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.อุบลราชธานี
227	นางสาวสุภาภรณ์ ทางนะที	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สจจ.อำนาจเจริญ
228	นางสาวพัชรียา จอมใจทิพย์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สจจ.อำนาจเจริญ
229	นางสาวฉันทพร เทียมตระกูล	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ส่วนกลาง
230	นางสาวฉันทมัย เทียมตระกูล	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ส่วนกลาง
231	นางกรรณิการ์ ท่าดีสม	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ส่วนกลาง
232	นางสายพิน รัตนสุข	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ส่วนกลาง
233	นางจิรพัฒน์ เขียวพานิช	ผอ.ตบ. รกน. ผชช.คท.	ส่วนกลาง
234	นางสาวพรพิชชา พานแก้ว	ผอ.กง.พต.	ส่วนกลาง
235	นางธนพร อาษาพร	ผอ.กง.ตส.1	ส่วนกลาง
236	นางอรัญญา วัฒนเศรษฐานันท์	ผอ.กง.ตส.2	ส่วนกลาง
237	นางสาวเรไร รัตนานนท์	นักวิชาการคลังชำนาญการ	ส่วนกลาง
238	นางสาวจันจิรา อรุณสุตา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ส่วนกลาง
239	นางสาววรรณมา สุวรรณรักษ์	นักวิชาการคลังชำนาญการ	ส่วนกลาง
240	นางสาวอรุณรดา เทวิน	นักวิชาการคลังชำนาญการ	ส่วนกลาง
241	นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมวนิช	นักวิชาการคลังชำนาญการ	ส่วนกลาง
242	นางสาวอรัญญา วราอัฐ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	ส่วนกลาง
243	นางอรัญญา สุวิมล	นักวิชาการคลังชำนาญการ	ส่วนกลาง
244	นายศิวา วิเศษสุวรรณรอด	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	ส่วนกลาง
245	นางอารียานันท์ วัฒนกิตติธรรม	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	ส่วนกลาง
246	นางสาวสุภัค พึ่งร่มกลาง	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	ส่วนกลาง
247	นางบุญตา คงศรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ส่วนกลาง
248	นางสุภาพร พุ่มสุวรรณ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ส่วนกลาง
249	นายศักดิ์ชัย เผือกศิริพิบูลย์	ผอ.ฝ่ายนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น	ส่วนกลาง
250	นางสาวพิชญ์สินี รัตนพันธ์ดำรง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ส่วนกลาง